

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Ấm áp nghĩa tình đồng đội

Từng cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cùng "vào sinh ra tử" trên chiến trường, khi trở về với đời thường, lớp lớp cựu thanh niên xung phong (TNXP) trên địa bàn tỉnh lại kể vai sát cánh giúp nhau vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Trong họ luôn ấm áp nghĩa tình đồng đội.



Các cựu thanh niên xung phong tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh.

Mấy chục năm đã trôi qua nhưng những kỷ niệm về một thời chiến đấu, phục vụ chiến đấu với nhiều gian khổ, hy sinh mà cũng rất đổi hào hùng luôn in sâu trong tâm trí cựu TNXP Phạm Thị Kiều, thôn Tống Thổ Trung, xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình). Bảnh xe thời gian chầm chậm trôi, phía sau những câu chuyện một thời cùng vượt mưa bom bão đạn để phá đá, mở đường còn là sự cảm động về nghĩa tình của đồng đội, những cựu TNXP dành cho nhau. Ở tuổi ngoài 80, vợ chồng ông Kiều nhiều năm phải sinh sống trong ngôi nhà xuống cấp, dột nát. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông, Hội Cựu TNXP xã Đông Mỹ cùng Đoàn Thanh niên xã, thành phố đã vận động, kết nối với các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình xây dựng nhà mới. Sau 4 tháng thi công, ngôi nhà mái bằng kiên cố rộng 80m² với

tổng trị giá trên 160 triệu đồng đã được hoàn thành. Trong ngôi nhà mới, ông Kiều xúc động: Trong thời chiến cũng như khi hòa bình, tình cảm của những người đồng chí, đồng đội dành cho nhau vẫn luôn đong đầy. Ngôi nhà đối với gia đình tôi không chỉ là nơi che nắng, tránh mưa mà còn thực sự thiêng liêng và quý giá bởi nghĩa tình đó. "Nghĩa tình đồng đội" - cụm từ này dường như còn đọng mãi trong mỗi cựu TNXP và thời khắc họ thực hiện những việc làm ý nghĩa. Bà Phạm Thị Đạt, Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Tiên Hải chia sẻ: Chúng tôi không bao giờ quên những năm tháng hào hùng chiến đấu trên chiến trường. Trở về cuộc sống thời bình, thấy đồng đội gặp khó khăn, chúng tôi sẽ tìm cách giúp, có quà giúp quà, có gạo giúp gạo... Mỗi người chia sẻ một ít thì sẽ không còn cựu TNXP khó khăn. Để có nguồn

lực giúp đỡ hội viên khó khăn, các cấp hội đã xây dựng quỹ nghĩa tình TNXP bằng nhiều hình thức: góp tiền, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ, phát động hội viên tham gia lao động lấy tiền gây quỹ. Toàn huyện hiện đã huy động được 740 triệu đồng quỹ nghĩa tình TNXP. Quỹ được gửi vào quỹ tín dụng nhân dân, hàng năm lấy lãi thăm hỏi hội viên ốm đau, khó khăn đột xuất, mừng thọ hội viên cao tuổi, tổ chức cho hội viên thăm lại chiến trường xưa, cho hội viên vay để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, 5 năm qua, Hội Cựu TNXP huyện đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đóng góp và hỗ trợ kinh phí để xây mới và sửa chữa được 43 căn nhà tình nghĩa cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng; tặng sổ tiết kiệm cho hội viên khó khăn với gần 290 triệu đồng; tặng

quà cho 1.775 hội viên với tổng số tiền 355 triệu đồng. Theo ông Đặng Văn Bộ, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh: Vì nghĩa tình đồng đội là hoạt động chủ đạo và thường xuyên của các cấp hội cựu TNXP trên địa bàn tỉnh trong suốt quá trình hoạt động hội. Công tác nghĩa tình đồng đội được thực hiện với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Đó là tổ chức hội làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử để phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ngành liên quan công nhận và giải quyết chế độ, chính sách cho hội viên; phối hợp, kết nối thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ giúp đỡ về vốn, con giống, phương tiện sản xuất, xây nhà... cho hội viên khó khăn. Đến nay, toàn tỉnh có gần 9.000 cựu TNXP được hưởng chế độ trợ cấp một lần và thường xuyên; gần 500 TNXP hy sinh đã được công nhận là liệt sĩ; trên 2.000 TNXP bị thương tật đã được hưởng chế độ như thương binh. Những năm qua, các cấp hội vận động các cấp, ngành, tập thể, cá nhân tri ân các cựu TNXP, nhất là gia đình cựu TNXP khó khăn, nữ cựu TNXP có đơn không nơi nương tựa trong dịp lễ, tết, ngày truyền thống hội, giúp đỡ gia đình cựu TNXP bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới, hoạt động nghĩa tình đồng đội ngày càng bền chặt, phát triển. Các cấp hội xây dựng quỹ nghĩa tình TNXP đạt hơn 8,1 tỷ đồng. Nhờ có nguồn quỹ này đã giúp nhiều hội viên có điều kiện sản xuất, tổ chức hội có thêm nguồn kinh phí hoạt động, chăm lo cho hội viên. Trì hoãn những công việc của thế hệ cha anh đi trước, nhiều tổ chức xã hội, đơn vị, doanh nghiệp luôn đồng hành với hội trong công tác nghĩa tình đồng đội, như tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà xuống cấp, bị ảnh hưởng thiên tai... Những việc làm của tổ chức hội đã góp phần xây dựng hội cựu TNXP ngày càng vững mạnh hơn, khơi dậy niềm tự hào, niềm vui cho hội viên khi tuổi cao sức yếu, với đi những thiết thời để động viên con cháu tiếp tục phấn đấu, phát huy truyền thống của thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực học tập, lao động, đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

THÁI THỤY Tiến đến Đại hội thể dục thể thao lần thứ IX

Sau khi hoàn thành đại hội thể dục thể thao (TDTT) cấp cơ sở, huyện Thái Thụy đang thực hiện các nhiệm vụ tiến đến Đại hội TDTT huyện lần thứ IX. Những năm qua, phong trào luyện tập TDTT quần chúng trên địa bàn huyện Thái Thụy đã phát triển sâu rộng với hơn 40% dân số tham gia luyện tập TDTT thường xuyên, phát triển được nhiều môn thể thao thể mạnh, nội dung, quy mô theo chỉ đạo của huyện và ban tổ chức đại hội. Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện cho biết: Từ tháng 3 đến đầu tháng 6/2022, huyện đã tổ chức đại hội TDTT cấp cơ sở theo kế hoạch. Với sự chỉ đạo sát sao của UBND huyện, hướng dẫn của ngành văn hóa, thông tin, thể thao huyện cùng sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền,

nhân dân nên các xã, thị trấn đã tổ chức thành công lễ khai mạc và các nội dung của đại hội TDTT cấp cơ sở. Trong đó, các địa phương đã tổ chức thi đấu từ 5 môn thể thao trở lên như: cầu lông, kéo co, bóng chuyền, cờ tướng, bóng đá, bóng bàn, võ cổ truyền... Toàn huyện đã tổ chức được 205 lượt thi đấu, với trên 20 môn thi tại 36 xã, thị trấn cùng sự tham gia của 14.220 huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, bình quân mỗi xã có khoảng 395 người tham gia. Thông qua đại hội TDTT cơ sở tuyển chọn vận động viên thi đấu tại các xã, thị trấn tham dự đại hội TDTT cấp huyện sắp tới. Theo kế hoạch, Đại hội TDTT huyện Thái Thụy lần thứ IX năm 2022 dự kiến khai mạc vào đầu tháng 9 năm nay với 12 môn thi đấu: việt dã, bóng bàn, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, bóng đá nam, bóng đá nữ, cầu lông, cờ tướng, kéo co, bơi, bóng bàn và dân vũ. Đây là sự kiện thể thao lớn của huyện trong năm 2022, góp phần động viên, khuyến khích nhân dân trong huyện tích cực rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho nhân dân. Đồng thời, tạo thói

quen rèn luyện sức khỏe để lao động, học tập, công tác, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng ở các trường học, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong huyện; tạo không khí thi đua yêu nước, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Theo bà Hồ Thị Phương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện, mọi công tác phục vụ cho việc tổ chức Đại hội đang được các cấp, ngành, đơn vị tích cực thực hiện. Ngay từ đầu tháng 6, Trung tâm đã tham mưu UBND huyện, ngành văn hóa, thông tin, thể thao huyện ban hành kế hoạch tổ chức, các văn bản liên quan tới đại hội; kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, sân tập, sân thi đấu; chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác chuẩn bị. Công tác tuyển chọn vận động viên khai mạc, sâu rộng với các nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, hướng về ý nghĩa, mục đích của đại hội. Cùng với đó là ban hành điều lệ đại hội TDTT cấp huyện, xây dựng và hoàn thiện kịch bản chương trình lễ khai mạc và bế mạc đại hội.

TRẦN TUẤN



Thi đấu môn bóng chuyền nam trong khuôn khổ Đại hội thể dục thể thao xã Thụy Liên (Thái Thụy).

XUÂN PHƯƠNG

Điểm sáng hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện - một nghĩa cử cao đẹp, một việc làm nhân văn thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã tích cực vận động, tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của cán bộ, giảng viên, sinh viên về phong trào hiến máu tình nguyện. Qua đó khơi dậy lòng nhân ái, sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Hơn 2 năm qua, mặc dù phải đối mặt với tác động của dịch Covid-19 song Trường Đại học Y Dược Thái Bình vẫn có nhiều phương án thích ứng phù hợp, tích cực phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các bệnh viện trong tỉnh duy trì các chương trình hiến máu tình nguyện, bảo đảm cung cấp nguồn máu dự trữ ổn định trong các dịp lễ, tết hoặc đợt cao điểm khan hiếm máu. Chị Hà Thị Thu Hiền, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Chủ tịch Hội Sinh

viên nhà trường cho biết: Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và Câu lạc bộ sinh viên vận động hiến máu tình nguyện của nhà trường luôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sẵn sàng tham gia chăm sóc sức khỏe cộng đồng; kể từ truyền thống tốt đẹp của nhà trường để ngày càng đẩy mạnh về quy mô, chất lượng, hiệu quả phong trào hiến máu tình nguyện gắn với thực tiễn và đặc thù chuyên ngành đào tạo. Với 150 thành viên, trong đó có khoảng 70

thành viên thường xuyên tham gia hiến máu, Câu lạc bộ sinh viên vận động hiến máu tình nguyện là lực lượng nòng cốt, tiêu biểu về hiến máu tình nguyện. Tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã xuất hiện nhiều ý tưởng mới trong tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện. Điển hình như Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường tổ chức cuộc thi "Break the Berier - Phá vỡ mọi rào cản" nhằm cung cấp kiến thức và

kỹ năng về an toàn truyền máu cho sinh viên. Tổ chức giải chạy "Blooduntary Relay" nhằm hưởng ứng ngày hội "Chủ nhật đỏ" và tạo sân chơi gắn kết cho các thành viên trong câu lạc bộ. Để phản ứng kịp thời với tình trạng khan hiếm máu tại một điểm dịch Covid-19, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện "Lumos - Thắp sáng hy vọng" thu được 200 đơn vị máu, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, tại Trường đã xây dựng mô hình "Ngôi nhà nhóm máu" với hơn 300 thành viên sẵn sàng cung cấp máu ngay lập tức cho các trường hợp cấp cứu.

Là thành viên Câu lạc bộ sinh viên vận động hiến máu tình nguyện Trường Đại học Y Dược Thái Bình, bạn Đặng Phương Thảo chia sẻ: Ngay khi còn là sinh viên năm thứ nhất, em đã tham gia hiến máu tình nguyện. Lần đầu tham gia hiến máu, em cũng lo lắng nhưng được sự động viên và hướng dẫn của các anh chị trong câu lạc bộ nên dần dần em vượt qua được sự sợ hãi. Việc tham gia hiến máu tình nguyện không chỉ là trách nhiệm của một nhà viên y tế tương lai mà đó còn là trách nhiệm của một đoàn viên, thanh niên với sức trẻ và lòng nhiệt huyết tràn đầy. Với nhiều sáng tạo trong tổ chức hoạt động, công tác hiến máu tình nguyện tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình đạt được hiệu quả cao. Năm 2019, nhà trường thu được 1.720 đơn vị máu; năm 2020 thu được 1.570 đơn vị máu; năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhà trường thu được 709 đơn vị máu. 6 tháng đầu năm 2022, đã tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện tại Trường và thu về được 784 đơn vị máu an toàn. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Cường, Phó Bí thư Đảng

ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hiến máu tình nguyện. Hưởng ứng các phong trào do trung ương, tỉnh kêu gọi, nhà trường đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng hiến máu tình nguyện dịp tết Nguyên đán, sự kiện "Chủ nhật đỏ" và "Chiến dịch những giọt máu hồng hè". Ngày 22/7 tới đây, hưởng ứng chương trình "Hành trình đỏ - kết nối dòng máu Việt", Trường Đại học Y Dược Thái Bình sẽ đăng cai tổ chức ngày hội hiến máu "Giọt hồng quê lúa". Nhà trường luôn tích cực vận động, tuyên truyền để mỗi cán bộ, giảng viên và sinh viên nhận thức sâu sắc ý nghĩa của phong trào hiến máu tình nguyện; từ đó tổ thêm thêm tinh thần nhiệt huyết và lòng nhân ái của mỗi con người, góp phần vào công tác cứu chữa người bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Ông Vũ Đức Điển, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh chia sẻ: Trong những năm qua, nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, sự đồng hành của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh nên lượng máu hiến tặng không ngừng được gia tăng, khắc phục cơ bản tình trạng khan hiếm máu. Với mong muốn xây dựng trách nhiệm xã hội và góp sức lan tỏa hoạt động hiến máu tình nguyện đến gần hơn nữa với cộng đồng, Trường Đại học Y Dược Thái Bình luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hiến máu tình nguyện, hiện nay hoạt động hiến máu của Trường đã mang tính chuyên nghiệp, tổ chức khoa học và hiệu quả. Trường Đại học Y Dược Thái Bình luôn là đơn vị dẫn đầu về số lượng đơn vị máu huy động qua các năm.

THÔNG BÁO CẤP ĐỘ DỊCH TÌNH THÁI BÌNH (NGÀY 13/7/2022)

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình về việc công bố cấp độ dịch tình Thái Bình, Sở Y tế Thái Bình thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Thái Bình như sau:

TT	Đơn vị hành chính	Phân loại cấp độ dịch			
		Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3	Cấp 4
1	Xã, phường, thị trấn	260	0	0	0

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 14/7
Thế giới: Hơn 564 triệu ca mắc Covid-19
Tính đến chiều ngày 14/7, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 564 triệu ca, trong đó hơn 6,37 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Đã tiêm hơn 237 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19
Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, có 932 ca mắc Covid-19 mới. Trong ngày, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là 8.545 ca; số bệnh nhân nặng đang điều trị 36 ca.

Trong ngày có 582.865 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số mũi vắc-xin đã được tiêm là hơn 237 triệu mũi, trong đó số mũi tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là hơn 9,6 triệu mũi.

Thái Bình: Đã tiêm 107.875 mũi vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi
Trong ngày, các cơ sở y tế đã tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 3 bệnh nhân.

Tính đến hết ngày 13/7, Thái Bình đã thực hiện tiêm hơn 3,94 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, 85,33% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 3 mũi; 99,85% trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm 2 mũi; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm 1 mũi vắc-xin là 107.875 trẻ, đạt hơn 52,11%.

TRẦN TUẤN

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
--	---



Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thái, bộ môn hóa - sinh Trường Đại học Y Dược Thái Bình thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện.

ĐỖ HỒNG GIA